

NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG, VƯỢT LÊN MỌI THỬ THÁCH, KHÓ KHĂN – PHẨM GIÁ ĐẶC BIỆT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

*EXTRAORDINARY INNER STRENGTH TO OVERCOME ALL THE CHALLENGES AND
OBSTACLES, THE SPECIAL VALUE OF PRESIDENT HO CHI MINH*

NGUYỄN XUÂN TẾ^(*)

TÓM TẮT: Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại bậc "đại nhân, đại trí, đại dũng". Trong hệ thống nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đã giới thiệu về "đại nhân", "đại trí". Trong bài này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu về "đại dũng" của Người - đó là nghị lực phi thường, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành mục tiêu cao đẹp đặt ra.

Từ khóa: nghị lực phi thường; vượt mọi khó khăn, thử thách; bài học lớn cuộc đời.

ABSTRACT: President Ho Chi Minh is considered as an extraordinary person of "humanity – intellect – bravery". In the series of research about President Ho Chi Minh, we have introduce an extraordinary person of "humanity" and "intellect". In this article, we continue to introduce an extraordinary person of "bravery" – that is an extraordinary inner strength, overcoming all the challenges and obstacles to achieve dignified goals.

Key words: extraordinary inner strength, overcome all the challenges and obstacles; big lessons in life.

Trong số 1 Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang, chúng tôi có bài viết *Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh* để minh chứng lòng yêu nước thương dân, suốt đời tận tụy vì dân, vì nước, là lẽ sống, tình cảm, hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đó cũng chính là văn hóa chính trị người sáng muôn đời của Người. Vào mùa Xuân 2018, chúng tôi viết bài *Lạc quan cách mạng – phẩm chất đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh* và khẳng định: Có được niềm lạc quan không giới hạn đó chính vì Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm vững quy luật của sự vận động phát triển thời cuộc và làm chủ quy luật đó [6]. Chuẩn bị kết thúc năm

2018 – một năm biết bao sự kiện diễn ra trong nước và thế giới, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi lại thấy sáng ngời một phẩm giá đặc biệt của Người – đó là nghị lực phi thường, vượt lên mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành được mục đích cao đẹp đã đặt ra.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh từng bị tù đầy nhiều nơi, nhưng vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, tin tưởng vào sức mạnh của con người, vào cuộc sống, chính nghĩa, với ý chí, nghị lực tinh thần to lớn, vượt lên trên mọi thử thách, khó khăn:

^(*) PGS.TS. Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học, nguyensexuante@yahoo.com
Mã số: TCKH12-20-2018

“*Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông;
Sống ở trên đời người cũng vậy,
Gian nan rèn luyện mới thành công*” [2, tr. 382]

Ngày 28-1-1941, sau ba mươi năm bôn ba chân trời góc bể, Bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Đồng chí Vũ Anh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, được đón Bác tại biên giới kể lại rằng: Đường mòn hẹp và nhỏ, nhiều gai góc, dây leo chằng chịt, đá nhọn chắn đường, những bụi lau già trở cờ trắng bạc ngả sang hai bên lấp mắt lối đi, vậy mà cả đoàn lúc leo tít lên cao, có khi lại xuống thật sâu một thung lũng. Tuy vậy, Bác vẫn đi rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Mọi người ngạc nhiên không hiểu tại sao Bác có thể thích nghi được một cách mau lẹ với mọi hoàn cảnh như vậy. Đồng chí Vũ Anh kể tiếp: Buổi tối, Bác cùng với cán bộ và các chiến sĩ cảnh vệ quây quần trong hang đá đốt lửa sưởi. Sáng dậy, Bác thường mang máy chữ xuống chân núi, bên kia dòng suối dưới bóng cây để làm việc. Các chiến sĩ cảnh vệ đem chõng mây tảng đá lên nhau, thành một mặt bàn phẳng giống chiếc bàn đá, và chọn một hòn đá khác làm ghế ngồi. Tại bàn đá này Bác đã dịch cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản (b) Liên Xô làm tài liệu cho cán bộ học tập [1, tr.65-68]. Và Bác đã có thơ rằng:

“*Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang*” [3, tr.196]

Đặc biệt, đại tá, Cục trưởng Cảnh vệ Bộ Công an Hoàng Hữu Kháng, trực tiếp bảo vệ Bác Hồ từ năm 1946 đến 1951, trong thời gian ở gần Bác đã kể về ba lần Bác bị ốm nặng [1, tr.146].

Hồi mới về Tân trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Bác bị ốm. Có lúc Bác sốt run lên, nhưng không kêu, lúc sốt nặng quá Bác ngả lưng một tí, rồi gượng dậy đi lại chứ kiên quyết không nằm.

Lần thứ hai là vào năm 1948. Lúc này Bác đang ở thôn Lục Giã, xã Phú Đình. Bác vừa sốt, vừa đau răng. Nhưng ông Kháng kể, hằng ngày Bác vẫn kiên trì ngồi làm việc.

Lần thứ ba Bác ốm là năm 1969, khi ấy đồng chí Hoàng Hữu Kháng đang được phân công bảo vệ đoàn cán bộ Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam do Luật sư Trịnh Đình Thảo dẫn đầu ra thăm miền Bắc. Khi đang bảo vệ đoàn đi tham quan, nhận được tin Bác ốm, đồng chí trở về ngay. Lúc này Bác lên cơn đau tim, mặt tái đi. Nhưng mỗi lần như vậy, Bác chỉ để các bác sĩ chăm sóc cho Bác, chứ tuyệt đối không rên rỉ một lời.

Những người được gần gũi Bác, thấy Bác rất chú ý rèn luyện sức khỏe, và rèn luyện sức khỏe rất đều. Trong thể thao, Bác thích các môn: võ, bóng chuyền và bơi. Sau này những thước phim tư liệu hiếm hoi ghi lại cuộc sống của Bác trên chiến khu, cho chúng ta thấy được hình ảnh của Người lợi suối, băng rừng, đầu đội tấm áo vừa đi vừa phơi cho khô.

Nhưng ngồi sáng lên trong con người của Bác vẫn là nghị lực phi thường, dù “*có khó mấy cũng cố chịu, quyết làm cho kỳ được*” [4, tr.185-186]. Trong bài nói chuyện với Liên phân đội 312 Thanh niên xung phong tại cầu Nà Cù (thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn), ngày 20-3-1951, Bác căn dặn:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên” [5, tr.95]

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi muốn nhắc đến: trong một lần nói chuyện, đồng chí Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí thư Đảng ta, có ứng khẩu một câu thơ:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bảo tàng Hồ Chí Minh (2007), *Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ*, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
- [2] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- [3] Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- [4] Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- [5] Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- [6] Nguyễn Xuân Tế (2018), *Lạc quan cách mạng – phẩm chất đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, *Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang*, số 08 – tháng 3.

Ngày nhận bài: 04-11-2018. Ngày biên tập xong: 11-11-2018. Duyệt đăng: 28-11-2018

“Hơn người, đâu phải để vương
Hơn người ở chỗ coi thường gian nguy”.

Phẩm giá đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh: nghị lực phi thường, vượt lên mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích cao đẹp đặt ra vẫn là một bài học lớn trong cuộc đời này.

11-11-2018